

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 24/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và tiến hành thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu Quốc hội đều đánh giá dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được các cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; dự thảo Luật được chỉnh lý tương đối hoàn chỉnh,

bảo đảm tính kế thừa, tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận những chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Dự thảo Luật đã rà soát, cụ thể hóa tối đa các nội dung; sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng bao quát tất cả các nguồn thu ngân sách nhà nước, không tách bạch nguồn thu do cơ quan quản lý thuế thu và nguồn thu không do cơ quan quản lý thuế thu. Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, dự thảo Luật được bổ sung nội dung giải thích từ ngữ về

cơ sở dữ liệu thương mại; các bên có quan hệ liên kết, giao dịch độc lập, giao dịch liên kết và công ty mẹ tối cao của tập đoàn; bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

Đại biểu Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu về một số nội dung như các nguyên tắc quản lý thuế để nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung bên cạnh việc nêu tên các nguyên tắc, cần thiết phải có quy định về nội dung cụ thể của từng nguyên tắc ngay trong Luật để bảo đảm việc ban hành các văn bản hướng dẫn phải áp

dụng nghiêm các nguyên tắc này; bảo đảm từng quy định cụ thể trong Luật và các văn bản hướng dẫn thống nhất với nội dung của nguyên tắc; tạo sự thống nhất và rõ ràng trong cách hiểu cũng như áp dụng giữa người nộp thuế và công chức thuế khi thực hiện các giao dịch về thuế; xây dựng lực lượng quản lý thuế; bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch của ngân hàng của các tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc kết

nối, cung cấp thông tin của các cơ sở kinh doanh; bổ sung quy định để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn...

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật trên.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng Trung tâm Điện lực Thái Bình tại cuộc họp ngày 25/3/2009 theo Văn bản số 14/TB-VPUBND ngày 30/3/2009 của Văn phòng UBND tỉnh, các số, ngành tập trung thảo luận và đề xuất các phương án giải quyết.

Về phương án điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trong lĩnh vực y tế, đến ngày 31/12/2018 có 12 dự án hoàn thành và chuyển tiếp thuộc lĩnh vực y tế; trong

đó, 5 dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán đến ngày 31/12/2018, chưa được cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn năm 2019 còn nợ xây dựng có bản 12,315 tỷ đồng, 7 dự án chuyển tiếp sang năm 2019 được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 với số tiền gần 31,9 tỷ đồng. Sở Tài chính dự kiến nguồn kinh phí thực hiện các cách tiến lương còn dư năm 2019 để chuyển sang

năm 2020 của đơn vị sự nghiệp y tế là trên 218,4 tỷ đồng. Do đó, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép sử dụng nguồn cải cách tiến lương còn dư của đơn vị để thực hiện dự án y tế với số tiền gần 32 tỷ đồng; đồng thời, điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh đã bố trí cho các dự án trên với số tiền gần 26,2 tỷ đồng để bố trí xử lý nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận số 45-KL/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

khẳng định: Dự án xây dựng Trung tâm Điện lực Thái Bình là dự án lớn, bảo đảm lợi ích của quốc gia, của tỉnh, vì vậy Thái Bình đã quyết tâm thực hiện đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc đã chia sẻ, sớm bàn giao một số bằng thực hiện dự án và đã được tình quan tâm hỗ trợ đầy đủ, bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Thái Thụy, xã Mỹ Lộc nghiên cứu đề xuất trình các số, ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một số công trình

cấp thiết đã xuống cấp trên địa bàn xã ngay trong năm 2019.

Về phương án điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trong lĩnh vực y tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện công lập rà soát, báo cáo số tiền còn dư để đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực. Sau khi Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh, các số, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng của ngành Y tế, trong trường hợp nguồn thu dành để cải cách tiến lương còn dư sẽ điều chuyển sang sử dụng mục đích khác.

CHUYỂN GIAO...

(Tiếp theo trang 1)

tim mạch cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đồng thời, cử nhiều đoàn công tác về khảo sát, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chuẩn bị phòng mổ, lập danh mục trang thiết bị. Đến nay, Bệnh viện E đã hỗ trợ đào tạo cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 48 cán bộ, bao gồm cấp chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật phẫu thuật, gây mê hồi sức, tìm phổi nhân tạo... Trong sáng ngày 24/5, ca mổ tim hở đầu tiên tại Thái Bình đã được thực hiện thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hở van tim 2 lá, đồng thời hỗ van tim 3 lá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, đánh dấu bước tiến vượt bậc về kỹ thuật của Bệnh viện.

Phát biểu tại buổi chuyển giao, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong phát triển kỹ thuật cao, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, không chỉ đánh dấu bước tiến mới nâng tầm bệnh viện mà còn tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người bệnh... Đồng chí đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, điều trị bệnh; tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu để hoàn thiện các kỹ thuật được chuyển giao; triển khai thực hiện phẫu thuật tim mạch là phẫu thuật thường quy tại Bệnh viện... UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nói riêng phát triển tốt, từng bước xứng tầm là trung tâm y tế kỹ thuật cao của tỉnh và khu vực.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khai thị Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển giao thành công kỹ thuật phẫu thuật tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là ông Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E và ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. 3 tập thể thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có thành tích xuất sắc trong tiếp nhận và triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật tim mạch cũng được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trao tiền tài trợ cho quỹ trái tim nhân ái của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân Vũ Văn Bẩy, người đầu tiên được phẫu thuật tim hở tại Thái Bình được nhận 50 triệu đồng từ nguồn quỹ này.

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới các cấp hội cần thường xuyên phát động, hướng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng, củng cố các cấp hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mặt trận tập hợp rộng rãi, có sức lôi cuốn, hấp dẫn mọi thành phần, đối tượng thanh niên, chứng tỏ được khả năng đại diện cho tiếng nói, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên...

MTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

vận động nhân dân hiến gần 300.000m² đất, ủng hộ vật chất và ngày công trị giá 1.250 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới...

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

của HĐND bảo đảm đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 1 kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng, bảo đảm kịp thời, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 10 tờ trình của UBND tỉnh; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, Luật Thanh niên và công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ở các địa phương, đơn vị.

Thường trực HĐND các cấp tổ chức hàng chục cuộc giám sát chuyên đề về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số xã, ban, ngành, địa phương, đơn vị; làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết; phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp giải quyết, xử lý và thống nhất những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã tham gia ý kiến dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch HĐND huyện và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chủ tịch HĐND một số xã, ban, ngành, địa phương, đơn vị; làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết; phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp giải quyết, xử lý và thống nhất những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã tham gia ý kiến dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch HĐND huyện và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chủ tịch HĐND một số xã, ban, ngành, địa phương, đơn vị; làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết; phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp giải quyết, xử lý và thống nhất những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố 5 tháng đầu năm đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua; đồng thời, tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND các cấp tiếp tục đổi mới việc tổ chức các kỳ họp, thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ của HĐND các cấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc cử tri ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo phân cấp. Trước mắt, phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND các cấp. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo luật của Quốc hội.

**QUỲNH PHỤ
Triển khai tháng hành động vì trẻ em**

Chiều ngày 24/5, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt". Trong tháng hành động, Quỳnh Phụ đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Huyện cũng phát động thực hiện "Mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em" thông qua việc vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và cá nhân đầu tư cho các công trình vì trẻ em, tổ chức các hoạt động thiết thực cho trẻ em.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã tham gia ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em huyện hơn 500 triệu đồng; lãnh đạo UBND huyện và các doanh nghiệp tặng quà cho 76 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt học khó, học giỏi, môn xuất trị giá 300.000 đồng.

TRINH CƯỜNG

DIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG, THÁI THỤY

Chủ động các phương án bảo đảm cấp điện ổn định

Những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, Điện lực Kiến Xương đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Đơn vị hiện đang quản lý 343,05km đường dây trung thế, 805,9km đường dây hạ thế và 432 trạm biến áp, 90.232 khách hàng; trong đó 82.240 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 7.992 khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt. 4 tháng đầu năm 2019, sản lượng tiêu thụ điện đạt 51 triệu kWh, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2018. Để phục vụ cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm Điện lực Kiến Xương đã tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lưới điện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng mới 9 trạm biến áp có tổng dung lượng 1.860kVA, thực hiện nâng công suất 20 trạm biến áp tổng công suất 1.300kVA, xây dựng mới 3,8km đường dây trung thế, cải tạo nâng cấp 25,38km đường dây hạ thế. Ngoài ra còn phối hợp với các cấp chính quyền tạo điều kiện để ngành điện phát quang hành lang ngăn ngừa sự cố lưới điện.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm Điện lực Kiến Xương đã làm việc với các doanh nghiệp, các



Điện lực Kiến Xương thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây bảo đảm cấp điện ổn định.

cơ quan hành chính sự nghiệp, chính quyền địa phương các cấp để nghị thực hiện việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó phát tờ rơi phát cho khách hàng, đề nghị đại phát thanh tuyên truyền các công văn, văn bản khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. Điển hình như tuyên truyền cho khách hàng tắt hết các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng làm việc,

khuyến cáo khách hàng nên sử dụng tối đa ánh sáng mặt trời, lấy ánh sáng tự nhiên và sử dụng các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, những thiết bị tiết kiệm điện sử dụng công nghệ inverter, bình nước nóng năng lượng mặt trời... Ngoài ra, để hạn chế tối đa lượng điện sử dụng vào giờ cao điểm, Điện lực Kiến Xương đã làm việc với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn thực hiện chương trình điều

chỉnh phụ tải để hạn chế tối đa công suất vào giờ cao điểm và bố trí dây chuyển sản xuất vào những thời điểm thích hợp để vừa tiết kiệm cho doanh nghiệp vừa hạn chế công suất, cung ứng điện an toàn, tin cậy.

Bên cạnh đó, Điện lực Kiến Xương cũng tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về việc sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái. Với thiết bị này, các doanh nghiệp, hộ dân chỉ đầu tư một lần nhưng lại có thể tự sản xuất ra điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày nhằm giảm áp lực lên hệ thống nguồn điện, giúp doanh nghiệp, người dân tiết kiệm được chi phí điện năng.

Tuy nhiên, khó khăn nhất trong quá trình cấp điện ở Kiến Xương hiện nay hay gặp phải sự cố do mưa bão, sét, đặc biệt là tình trạng người dân còn thờ ơ nhiều. Để bảo đảm cấp điện ổn định, đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo các phương án như phân công lực lượng ứng trực vận hành 24/24 giờ và trực các tổ, chuẩn bị vật tư để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra. Phòng giao dịch khách hàng luôn tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện rút ngắn thời gian so với quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra kỹ thuật lưới điện, khảo sát, giám sát thi công, nghiệm thu công trình đúng kế hoạch.

Với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn

định, chủ động trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Điện lực Kiến Xương tiếp tục tổ chức triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên. Trang bị cho công nhân những kỹ năng, kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý sự cố, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngay từ những tháng đầu mùa hè năm nay, cán bộ, công nhân Điện lực Thái Thụy đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp theo chỉ đạo của ngành điện nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ khách hàng.

Chị Lê Thị Lan, khu 2, thị trấn Diêm Điền cho biết: Trong những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, gia đình tôi phải sử dụng thường xuyên 2 chiếc điều hòa. Điều này khiến tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình tôi trong tháng này cao hơn rất nhiều so với tháng trước. Không chỉ gia đình chị Lan, tuy mới bước vào đầu mùa hè nhưng do nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt



Điện lực Thái Thụy chuẩn bị vật tư xử lý sự cố lưới điện trong mùa hè.

trên địa bàn huyện tăng cao. Cụ thể, trong tháng 4, tổng lượng điện thương phẩm bán ra trên địa bàn huyện là gần 17,6 triệu kWh, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 16 - 20/5, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn huyện tăng gần 50% so với ngày bình thường.

Ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết: Mặc dù tổng lượng điện tiêu thụ tăng đột biến trong những ngày nắng nóng gần đây nhưng đơn vị vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định để phục vụ nhân dân. Trong đó, không để xảy ra tình trạng cắt điện đột ngột ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Để có nguồn điện ổn định, đơn vị đã chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật, vận hành, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và bảo vệ hành lang lưới điện... Cụ thể, trước khi bước vào mùa hè, đơn vị đã đầu tư 3,5 tỷ đồng để cày thêm 6 trạm biến áp chống quá tải tại khu vực 6 xã: Thụy Phúc, Thái Thuận, Thái Sơn, Thụy Sơn, Thụy Liên, Thụy Hưng. Trong quý I, đơn vị đã đầu tư 1,5 tỷ đồng tăng cường dây dẫn cho các trạm biến áp có đường dây dẫn nhỏ và quá cũ có nguy cơ

gây mất an toàn lưới điện; xử lý cần đảo pha tại hơn 100 trạm biến áp nhằm chống quá tải do lệnh pha. Ngoài ra, đơn vị cũng đang đầu tư trên 2 tỷ đồng để sửa chữa lớn thay thế dây dẫn và dựng cột điện mới tại các xã: Thụy Duyên, Thái Giang, Thái Sơn.

Bên cạnh giải pháp về sửa chữa, đầu tư, để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong mùa hè năm nay, Điện lực Thái Thụy đã tăng cường phối hợp với Bà Rịa Thái Bình, Đài TTH huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giải pháp về tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng thiết bị điện vào các giờ cao điểm tối người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị... Đặc biệt, đơn vị đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn như Nhà máy sản xuất Amon Nitrat tại xã Thái Thọ để tham gia điều hòa phụ tải lưới điện, giảm bớt một số phụ tải vào các giờ cao điểm để bảo đảm cung ứng điện ổn định cho người dân. Vì đây là nhà máy có tổng lượng điện tiêu thụ lớn trên địa bàn huyện hiện nay, trung bình 2,5 triệu kWh/tháng, chiếm hơn 10% tổng lượng điện thương phẩm bán ra của toàn huyện trong 1 tháng.

Ông Bùi Xuân Tuấn cho biết thêm: Để cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng năm nay, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý các sự cố. Những ngày nắng nóng kéo dài, đơn vị sẽ thực hiện trực 100% quân số, thời gian 24/24h để xử lý nhanh, kịp thời các sự cố lưới điện xảy ra. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành điện, để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong mùa hè, đơn vị lưu ý người dân cần sử dụng tiết kiệm điện, nhất là vào những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài...

THU THỦY - TRẦN TUẤN